

รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)
จัดจ้างงานออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ
ณ สวนสัตว์นครราชสีมา

๑. ความเป็นมา

สวนสัตว์นครราชสีมา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๑ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด ๕๔๕ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๒ และเปิดให้เข้าชมได้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีเปิดสวนสัตว์นครราชสีมา จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้จัดโซนพื้นที่ดำเนินการแสดงสัตว์และง่ายกับการบริหารจัดการสวนสัตว์ มีรูปแบบของการสร้างสวนสัตว์ตามหลักสากลนิยมเน้นความทันสมัย ปลอดภัย และเนื้อหาสาระแฝงไว้ในการเล่น และยังมีภารกิจในการอนุรักษ์สัตว์ป่า การวิจัยทางสัตวศาสตร์ การให้ความรู้และการตรวจดูแลรักษาสัตว์ป่าเจ็บป่วย การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์โดยเฉพาะนกกระเรียนพันธุ์ไทยซึ่งเป็นนกหายากและใกล้สูญพันธุ์พบเห็นในธรรมชาติได้น้อยมาก แต่ในปัจจุบันสวนสัตว์นครราชสีมาสามารถเพาะเลี้ยงนกกระเรียนพันธุ์ไทยได้เป็นจำนวนกว่า ๑๐๐ ตัว นับเป็นความสำเร็จของสวนสัตว์นครราชสีมา และนอกจากนั้นยังสามารถเพาะเลี้ยงแพร่พันธุ์นกหายากอีกหลายพันธุ์ เช่น นกเงือกกรมช้าง นกเงือกกราวฮอร์นบิล นกเงือกหัวหงอก เป็นต้น

สวนสัตว์นครราชสีมาได้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวมาแล้ว ๒๔ ปี ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการมาก และในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการไม่น้อยกว่า ๑ ล้านคน และมีแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนสัตว์นครราชสีมาจึงได้มีแผนการพัฒนาสวนสัตว์ตามหลักวิสัยทัศน์องค์การสวนสัตว์ “เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับอาเซียน ภายในปี ๒๕๖๕” ภายใต้การบริหารจัดการและการบริการ และตระหนักถึงบทบาทและพันธกิจขององค์การสวนสัตว์ คือ ส่งเสริมการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยไว้เพื่อมิให้สูญพันธุ์ จัดแสดงพันธุ์สัตว์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า ดำเนินการส่งเสริมการดูแลสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จัดให้มีการบริการสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาพักผ่อนและท่องเที่ยว

สวนสัตว์นครราชสีมามีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ โดยพื้นที่โฉมที่ดินเดิมเป็นลานจอดรถมีพื้นที่ ๑,๕๗๕ ตารางเมตร จอดรถได้ ๔๕๐ คัน โดยมีการก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๔๕ และปี ๒๕๔๖ ตามลำดับ ซึ่งเป็นพื้นที่โฉมที่ดินเดิมที่ใช้งานมานานและยังไม่เคยได้รับการปรับปรุงใหม่

ในปัจจุบันพื้นที่โฉมที่ดินเดิมยังไม่สามารถรองรับจำนวนรถยนต์ได้เพียงพอแก่ความต้องการของนักท่องเที่ยว ทำให้สวนสัตว์ฯ มีปัญหาเรื่องพื้นที่ลานจอดรถ ส่งผลต่อการให้บริการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการออกแบบอาคารจอดรถภายในสวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อรองรับโครงการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว